

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ.2561

กกร.ถกแบงก์ชาติแก้บาทแข็ง ส่งส่งรัฐบาลพิจารณาใน 1 สัปดาห์

นายกิลนัท สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.)เปิดเผยว่ากกร.ประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยปี 2561 เติบโต 3.8-4.5% ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาคาดว่าอยู่ที่ 3.9% จากแรงขับเคลื่อนหลักในการลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ขยายตัว การท่องเที่ยวที่รัฐบาลมีมาตรการภาษีสนับสนุนเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงการส่งออกปี 2561 ที่ประมาณการอัตราขยายตัว 3.5-6% จากปีที่ผ่านมาคาดว่าอยู่ที่ 10% และเงินเฟ้อประมาณการขยายตัว 1.1-1.6% จากปีที่ผ่านมาคาดว่าอยู่ที่ 0.7%

ทั้งนี้การส่งออกปี 2561 ที่คาดว่าจะขยายตัวต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากฐานที่สูงในปีก่อนเพราะเทียบกับปีก่อนหน้าที่ขยายตัวอยู่ในฐานต่ำอีกทั้งส่วนหนึ่งยังเป็นผลจากการแข็งค่าของเงินบาทที่อยู่ในระดับ 32 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกกร. เป็นห่วงว่าเป็นการแข็งค่าที่เร็วเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันต่อการส่งออกของไทย ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติให้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเตรียมหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)เป็นกรณีพิเศษเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาการแข็งค่าของเงินบาทเสนอให้รัฐบาลพิจารณาภายใน 1 สัปดาห์

“ค่าเงินบาทของไทยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาแข็งค่าไปกว่า 3 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 12% ถือเป็นการแข็งค่าที่เร็วและสูงกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน อาทิ เทียบกับมาเลเซียแข็งค่า 9% ญี่ปุ่นแข็งค่า 6% ขณะที่เวียดนามอ่อนค่า 1% ฟิlippินส์อ่อนค่า 7% ส่วนประเทศคู่ค้าอย่างยุโรปแข็งค่า 10% อังกฤษอ่อนค่า 8% ขณะเดียวกันยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินมาตรการทางการค้าของสหรัฐต่อคู่ค้าประเทศต่างๆ ในจังหวัดที่สหรัฐจะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน 2561 รวมถึงความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศทั้งในคาบสมุทรเกาหลีและภูมิภาคตะวันออกกลางด้วย”นายกิลนัทกล่าว

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า เรื่องหลักที่ต้องหารือกับธปท. คงต้องดูในรายละเอียดว่าเงินทุนเคลื่อนย้ายจากต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยเป็นการลงทุนระยะยาวที่เกิดจากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในพื้นฐานเศรษฐกิจไทย ไทยเกินดุลบัญชีเดินสะพัดก็ไม่น่าเป็นห่วง แต่หากเกิดจากเงินทุนเคลื่อนย้ายระยะสั้นที่สร้างความผันผวนต่ออัตราแลกเปลี่ยน ทำให้เงินบาทของไทยแข็งค่าเร็วเกินไปก็ถือเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปดูแล แต่ยืนยันว่ามาตรการที่จะใช้ดูแลค่าเงินบาทต้องไม่ส่งผลกระทบตึงค่าที่เป็นมาตรฐานสากล

คอลัมน์โลกการค้า : เศรษฐกิจไทยจะพึ่งส่งออกได้อีกไหม ถ้ายังหวังแต่เห็นราคาสู้คู่แข่ง

ปี 2561 เป็นอีกปีที่หวังว่าการส่งออกจะเข้ามาสวมบทพระเอกในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้ตามเป้าที่ 4% พุดถึงการส่งออกไทยในปี 2561 แม้ว่าอัตราการเติบโต (ตัวเลขที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์) อาจจะไม่สูงระดับ 8-10 % เหมือนปี 2560 แต่ก็หวังว่ามูลค่าการส่งออกแต่ละเดือนจะสูงในระดับเดียวกันกับปีก่อนคือ 2-3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้เหตุที่หลายฝ่ายเชื่อว่า การส่งออกของไทยในปี 2561 จะยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่อง ก็เพราะเศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงการฟื้นตัว และตลาดหลักของสินค้าไทย เช่น สหรัฐ สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น เกาหลี โดยเฉพาะอาเซียน สภาพเศรษฐกิจก็มีแนวโน้มการฟื้นตัวที่ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม เรื่องภาพรวมของเศรษฐกิจโลก และอัตราแลกเปลี่ยน(ค่าเงินบาท) เป็นปัจจัยบวกเดิมๆ ที่ภาคการส่งออกไทยพึ่งพามาตลอด ซึ่งในความเป็นจริงไม่ควรเป็นเช่นนั้น เพราะเงื่อนไขในการทำการค้าของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีเงื่อนไขแปลกใหม่เกิดตลอดเวลา ซึ่งหากเราพึ่งพาปัจจัยบวกเดิมๆ ก็เท่ากับว่าการเติบโตของการส่งออกไทยไม่ใช้การเติบโตแบบยั่งยืน แต่เป็นการอาศัยแต่โชคช่วยและเมื่อเกิดปัจจัยเสี่ยงขึ้นมากก็จะรับแรงกระทบได้ทันทีทันใด

อย่างเช่นขณะนี้ที่อัตราค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปีก่อน โดยมาแตะระดับ 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแม้ว่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับเงินสกุลเงินอื่นแต่ต้องไม่ลืมว่าเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งทางการค้าของไทย เงินบาทมีอัตราการแข็งค่ามากที่สุด

นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องมาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศผู้นำเข้าสำคัญของไทยที่จะหยิบเอามาใช้อีกด้วย ตัวอย่างหนึ่งที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือ กรณีสหประชาชาติ (GSP) ที่สหรัฐกำลังจะหยิบยกขึ้นมาพิจารณา และด้วยนโยบาย“อเมริกัน เฟิร์ส” ของ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ก็มีโอกาสนับไม่น้อยเลยทีเดียวที่ไทยจะถูกตัดสิทธิ GSP และนั่นเท่ากับสินค้าส่งออกไทย 3,400 รายการ จะได้รับผลกระทบไปเต็มๆ

ส่วนเรื่องค่าแรงงานที่อาจจะต้องปรับเพิ่มขึ้น โลกการค้าไม่หวังเพราะหากคำนวณกันจริงๆ ไม่ใช่ปัจจัยหลักสำคัญที่ทำให้ต้นทุนสินค้าไทยเพิ่มขึ้นจนไม่สามารถแข่งขันได้ แต่ที่เห็นภาคเอกชนโดยเฉพาะสภาหอการค้าไทยออกมาโวยวาย นั่นก็เพราะเป็นนิสัยของพวกพ่อค้าอยู่แล้ว จำได้ว่าเมื่อตอนที่ส่งออกหดตัวหนักๆ ต่อเนื่องหลายปี รัฐบาลก็บอกว่าจะปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เพื่อไม่ให้พึ่งพาการส่งออกมากเกินไป แต่พอเมื่อปีก่อนส่งออกเติบโตได้เกินคาด ก็หันกลับมาโอดมาขึ้นชมภาคการส่งออกกันสุดลิ่ม...!! แบบนี้ถึงกันตายซัก ไม่รู้จะเอาไงกันแน่...

โลกการค้า มองแบบนี้ประเทศก็เหมือนบ้านหลังใหญ่จะมีรายได้พอเลี้ยงคนในบ้านได้ก็ต้องออกไป “หาเงินมา” จะไปขายของไปลงทุน ไปรับจ้างอะไรก็แล้วแต่ แต่ก็ต้องหาเงินเข้าบ้าน..ซึ่งเมื่อบ้านเรายังมีรายได้หลักจากค้าขาย ก็ต้องทำอะไรให้เราขายของสู่เขาได้ด้วยการขาย ไม่ใช่แข่งกันตัดราคา ซึ่งนั่นก็หนีไม่พ้นเรื่องของการ พัฒนานวัตกรรมของสินค้าและตลาดใหม่ๆ สำหรับการกระจายสินค้า

กระบองเพชร

กรมวิชาการฯ เตือนฝ้าระวัง ‘ไรแดงหม่อน’ มั่นสำปะหลัง

กรมวิชาการเกษตร แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จากสภาพอากาศแห้งแล้งในช่วงนี้ ขอให้ฝ้าระวังการระบาดของไรแดงหม่อนสามารถพบได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง ไรแดงหม่อนจะดูดกินน้ำเลี้ยงทำลายอยู่ใต้ใบแก่และใบเพสลาด หากระบาดรุนแรง ตัวไรจะเคลื่อนย้ายไปดูดกินน้ำเลี้ยงบนยอดอ่อน โดยสร้างเส้นใยปกคลุมใบและลำต้น เมื่อไรเริ่มลงทำลายต้นมันสำปะหลัง จะสังเกตเห็นรอยทำลายเป็นจุดประต่างเหลืองบนผิวด้านบนใบ หากไรเข้าทำลายรุนแรง จะทำให้ใบไหม้ ตรงกลางใบขาดพรุน ใบร่วง และเหี่ยวแห้ง กรณีไรแดงหม่อนลงทำลายในต้นมันสำปะหลังที่มีอายุ 1-3 เดือน อาจทำให้ใบร่วง ยอดแห้ง และตายได้

เกษตรกรควรหมั่นตรวจแปลงปลูกมันสำปะหลังอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลัง ในช่วงที่มีสภาพอากาศแห้งแล้ง ถ้าพบระบาดของไรแดงหม่อน ให้เกษตรกรเก็บใบมันสำปะหลังและส่วนที่เป็นโรคนำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก สำหรับในพื้นที่ที่มีการระบาดของไรแดงหม่อนอย่างรุนแรง ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าไรที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัด ได้แก่ สารไพริดาเบน 20% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารเฟนบูทาทีนออกไซด์ 55% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารสไปโรมีซิเฟน 24% เอสซี อัตรา 6 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารเตตระไดฟอน 7.25% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยควรพ่นสลับชนิดสารเพื่อป้องกันการต้านทานสารฆ่าไร และไม่ ควรพ่นสารชนิดเดียวกันติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง

คอลัมน์ว่าไรดี : ‘บุหรี่ปั๊พ’ กับสังคมไทย ‘หนุน-ต้าน’ วิวาทะนี้ยังอีกยาว

ถือเป็นอีก 1 เรื่องราวที่มี “ข้อถกเถียง” กันมาเป็นระยะๆ กับ “บุหรี่ปั๊พ” ที่สำหรับประเทศไทย แล้วถูกระบุให้เป็น “สินค้าต้องห้ามนำเข้าในราชอาณาจักร” ตามกฎหมาย ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากูและบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ปั๊พเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้าในราชอาณาจักร พ.ศ.2557 ซึ่งส่งผลให้บุหรี่ปั๊พ “ไม่สามารถผ่านพิธีศุลกากร” ดังนั้นผู้ที่ครอบครองก็จะมี ความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร ทั้งฉบับเก่าปี 2469 และฉบับใหม่ปี 2560 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ ไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อึ้ง..ก่อนหน้านี้เคยมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า “นิยามของบุหรี่ปั๊พตามกฎหมายเป็นอย่างไร?” อุปกรณ์ บางอย่างเช่น “ไอคอส” (IQOS) ที่ไม่ได้ใช้น้ำยาเติม แต่ใช้ยาสูบที่เป็น “บุหรี่ปั๊พจริง” ในลักษณะสั้นกว่าบุหรี่ปั๊พ ทั่วๆ ไป โดยเมื่อโดนความร้อนจะสามารถผลิตควัน แต่จะไม่เกิดการเผาไหม้เหมือนบุหรี่ปั๊พปกติ “เข้าข่ายบุหรี่ปั๊พ ไฟฟ้าหรือไม่?” ซึ่งทนายคนดังอย่าง เกิดผล แก้วเกิดเคยกล่าวกับทีมงาน “แนวหน้าออนไลน์” ว่ากรณีของ ไอคอสนั้น “ไม่อาจฟันธงได้” (แนวหน้าว่าไรดี : กฎหมายว่าด้วย “บุหรี่ปั๊พ” “นิยามไม่ชัด” กระทบบ ประชาชน-นสพ.แนวหน้า ฉบับวันที่ 27 ธ.ค. 2560) เพราะเมื่อดูนิยามของประกาศกระทรวงพาณิชย์ ระบุ นิยามบุหรี่ปั๊พไว้ว่า “อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ทำให้เกิดละอองไอน้ำในลักษณะคล้ายควันบุหรี่ปั๊พไม่ว่าจะ กระทำขึ้นด้วยวัตถุใด ซึ่งใช้สำหรับสูบในลักษณะเดียวกับการสูบบุหรี่ปั๊พ” รวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบคือ “สาร สารสกัด หรือสิ่งอื่นใด ที่ใช้เป็นแหล่งกำเนิดควันหรือละอองไอน้ำ เพื่อการสูบบารากูและบารากูไฟฟ้า หรือบุหรี่ปั๊พ” ดังนั้นกรณีไอคอส อาจต้อง “ยกประโยชน์ให้จำเลย” เพราะข้อกฎหมายนั้น “สั้นเกินไป

ยังไม่มีคำตอบชัดเจนเรื่องการเผาไหม้” รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ แต่ประเด็นใหญ่ที่มีการถกเถียงอย่างหนักหลายต่อหลายครั้งคือ “รัฐไทยควรแบนบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดหรือไม่?” เพราะหลายๆ ประเทศที่เจริญกว่าไทยมาก บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเพียง “สินค้าควบคุม” ไม่ใช่สินค้าต้องห้ามอย่างในประเทศไทย อาทิ สหราชอาณาจักร (UK) มีการผลักดันเรื่องนี้อย่างสุดตัว เห็นได้จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ลอนดอน (RCP) ซึ่งเป็นสถาบันทางการแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดของ อังกฤษ กล่าวในรายงานเมื่อ เม.ย.2559

สอดคล้องกับ หน่วยงานสาธารณสุขอังกฤษ (Public Health England: PHE) ว่า มีหลักฐานที่เด่นชัดบ่งชี้ว่า “บุหรี่ไฟฟ้ามีความปลอดภัยกว่าบุหรี่เผาไหม้แบบปกติ และยังเป็นตัวช่วยในการเลิกบุหรี่ได้อีกด้วย” พร้อมเรียกร้องให้มีการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของเยาวชนและผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ รายงานล่าสุดของ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ประเทศอังกฤษ (Action on Smoking and Health : ASH UK) เผยว่าปัจจุบันมีผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในอังกฤษ 2.9 ล้านคน “กว่าครึ่งหนึ่ง” หรือ 1.3 ล้านคน สามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด

เช่นเดียวกับ นิวซีแลนด์ ที่เพิ่งประกาศให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ถูกต้องกฎหมาย เพื่อให้ผู้สูบบุหรี่มีทางเลือกที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพกว่าในการเลิกบุหรี่ และเชื่อในหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะช่วยให้ประเทศเข้าสู่สังคมปลอดควันได้ภายในปี 2568 ขณะที่ สหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย Southern California ยังไม่อาจสรุปได้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้า หรือ “Vaping” จะนำไปสู่การสูบบุหรี่จริงหรือไม่? ดังนั้นประเทศเหล่านี้จึงไม่ได้ห้ามการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในทุกทางอย่างประเทศไทย

เมื่อกระแสโลกมิได้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งเลวร้ายต้องถูกกำจัดให้สิ้นซาก เพียงแต่เป็นสินค้าควบคุมที่ต้องป้องกันให้อยู่ห่างจากเด็กและเยาวชน การห้ามแบบไทยๆ จึง “กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ” อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังที่ “รัฐบาลอังกฤษได้ออกคำเตือนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในไทยพร้อมบุหรี่ไฟฟ้าว่าอาจถูกปรับหรือติดคุกถึง 10 ปี” เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวหลายรายถูกจับกุมก่อนหน้านี้ ซึ่งก่อให้เกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ในอังกฤษ เวียดนาม รัสเซีย และอีกหลายชาติที่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่สินค้าต้องห้าม

ทั้งนี้แม้โคตินไม่ใช่สารที่ปลอดภัย แต่โคตินก็ไม่ได้เป็นสาเหตุหลักของโรคที่เกิดจากบุหรี่ ทว่ามาจากควันจากการเผาไหม้ใบยาสูบ แต่ผู้สูบบุหรี่ในบ้านเราไม่มีทางเลือกในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีควันเช่นบุหรี่ไฟฟ้า ในขณะที่ประเทศที่เปิดรับทางเลือกเหล่านี้อย่างอังกฤษ และญี่ปุ่น กลับมีอัตราการสูบบุหรี่ที่ลดลง แม้กระทั่ง องค์การอนามัยโลก (WHO) ก็ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการว่าสมควรห้ามใช้บุหรี่ไฟฟ้าอย่างสิ้นเชิงหรือไม่? เพียงแต่ให้แต่ละประเทศไปพิจารณาตามความเหมาะสมกันเองเท่านั้น

ย้อนไปเมื่อกลางเดือน ธ.ค. 2560 เครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย นำโดย มาริษ การันยวัฒน์ ออกมาตอบโต้ความเห็นของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ย้ำบ่อยครั้งว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นของอันตรายอย่างยิ่งยวด ดังนั้นผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่จริงไม่ควรไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าทดแทนนั้น เป็น “ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน” ดังจะเห็นได้จากกลุ่มประเทศที่มาตรฐานด้านต่างๆ สูงมากอย่าง สหภาพยุโรป (EU) ก็ได้แบนบุหรี่ไฟฟ้าเด็ดขาดแบบประเทศไทย ดังนั้นรัฐบาลต้องนำข้อมูลงานวิจัยที่มีอยู่ในทุกแง่มุมมาพิจารณาอย่างรอบด้าน และเมื่อทั่วโลกได้มองบุหรี่ไฟฟ้าเป็นปัญหา แต่ประเทศไทย “คิดล้าหน้า” ไปไกลเสียแล้ว ผลคือเกิดการ “ระบอบ” ของบุหรี่ไฟฟ้าใน “ตลาดมืด” ดังที่ มาริษ เคยเปิดเผยผ่านสื่อเมื่อเดือน ก.ย. ปีเดียวกันว่า “มูลค่าการซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้าในโลกใต้ดินของไทยนั้นอยู่ที่ราว 6 พันล้านบาทต่อปี” โดยที่รัฐบาลไทยไม่สามารถจับกุมภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เลยแม้แต่บาทเดียว ที่น่าห่วงคือ “ไม่สามารถห้าม

เด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าถึง” เพราะสามารถหาซื้อบุหรี่ไฟฟ้าผ่าน “โลกออนไลน์” ได้ง่ายกว่าการเดินไปซื้อ
บุหรี่จริงตามร้านค้าเสียอีก

ทว่าอีกด้านหนึ่ง มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ประเทศไทย (ASH Thailand) ที่มีเลขาธิการคือ
นพ.ประภิต วาทีสาธกกิจ ซึ่งต่อสู้กับปัญหาการสูบบุหรี่ในสังคมไทยมาหลายสิบปี ก็ยังคงยืนยันเช่นเดิมว่า
“บุหรี่ไฟฟ้าทำให้คนที่ไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อนหันมาริลองมากขึ้น” อาทิ เมื่อ 4 ม.ค. 2561 ได้ออกหนังสือ
ชี้แจงโดยอ้างถึงผลการศึกษาที่เผยแพร่ในวารสารการแพทย์สหรัฐอเมริกา (The American Journal of
Medicine) ฉบับเดือน พ.ย. 2560 ที่ตามติดชีวิตกลุ่มตัวอย่างอายุ 18-30 ปี จำนวน 1,506 คน ทั่ว
สหรัฐฯ ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2556-ต.ค.2557

แล้วพบว่า ร้อยละ 2.5 ของกลุ่มตัวอย่างมีการใช้บุหรี่ไฟฟ้า และในกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้า ร้อย
ละ 47.7 หันไปสูบบุหรี่จริงในเวลาต่อมา ซึ่งหัวหน้าทีมวิจัยคือPrimack B.A. อธิบายว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ผู้
สูบได้รับปริมาณนิโคตินน้อยกว่าบุหรี่จริง รวมถึงวิธีการสูบที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการสูบบุหรี่จริง ทำให้
ร่างกายคุ้นเคยกับการเสพติดนิโคติน ก็จะทำให้หันเหไปสูบบุหรี่จริงได้ง่ายขึ้น

ไม่ต่างจากความเห็นของ นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส กรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทย
ปลอดบุหรี่ ที่ออกมากล่าวเสริมเมื่อ 7 ม.ค. 2561 ว่า น้ำยาสำหรับบุหรี่ไฟฟ้านั้นคือ “สารสกัดนิโคติน” ที่
สกัดจากใบยาสูบในรูปของสารเคมีผสมกับสารระเหยที่ให้กลิ่นจากใบไม้และดอกไม้ ความเข้มข้นนั้นจะ
แตกต่างกันตามยี่ห้อและประเภทน้ำยา แต่ส่วนใหญ่จะมีนิโคตินสกัดที่ “เข้มข้นกว่าบุหรี่จริงหลายเท่า”
และย้ำด้วยว่า “นิโคตินเป็นสารเสพติด” ดังนั้นหากน้ำยาหมดและหาซื้อไม่ได้ ทำยที่สุดก็ต้องไปซื้อบุหรี่จริง
มาสูบอยู่ดี

ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็น “2 มุม” ระหว่างฝ่าย “หนุน-ต้าน” บุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งก็เชื่อว่าหากยังไม่มียุทธศาสตร์
ที่แน่ชัดและน่าเชื่อถือในวงกว้าง การถกเถียงเรื่องนี้ก็ยังคงเกิดขึ้นไปอีกนาน!!!

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ.2561

คอลัมน์หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : โรคกุหลาบรับวาเลนไทน์



วาเลนไทน์ใกล้ย่างกรายมาถึง ความหวังชายดอก
กุหลาบได้ราคากำลังมาเยือน...แต่ด้วยระยะนี้อุณหภูมิลด
ต่ำลง มีน้ำค้างในตอนเช้า กรมวิชาการเกษตร เตือน
เกษตรกรผู้ปลูกกุหลาบเฝ้าระวัง โรคราแป้ง และ หนอน
เจาะสมอฝ้าย ที่มักจะมาอาละวาดในกุหลาบออกดอก

โรคราแป้ง จะพบแสดงอาการเริ่มแรกบนผิวใบเกิด
แผลจุดสีแดง ต่อมาจะพบเชื้อรามีลักษณะคล้ายผงแป้งเกิดขึ้นเป็นหย่อมๆทั้งด้านบนใบและใต้ใบ หาก
รุนแรงจะพบผงสีขาวบนก้านใบ กิ่ง ดอก ก้านดอก ใบอ่อน กลีบเลี้ยง กลีบดอก และลำต้น ทำให้บิดเบี้ยว
เสียรูปร่าง ใบจะเหลืองแล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแห้งกรอบ และร่วงในที่สุด

เกษตรกรควรหมั่นตรวจแปลงปลูก กำจัดวัชพืช ตัดแต่งและเก็บส่วนที่เป็นโรคนำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความชื้นและลดแหล่งสะสมเชื้อรา หากเริ่มพบต้นที่เป็นโรค ให้เกษตรกรพ่นด้วย ไพราโซฟอส 29.4% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ เบโนมิล 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 6-10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 5-7 วัน หลีกเลี่ยงการพ่นสารกลุ่มซัลเฟอร์ เพราะจะทำให้กุหลาบเกิดอาการไหม้ได้

หนอนเจาะสมอฝ้าย มักพบหนอนเข้าทำลายกุหลาบด้วยการเจาะเข้าไปกัดกินภายในดอก เกษตรกรควรใช้ เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส อัตรา 60-80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร และใช้สารฆ่าแมลง สไปนีโทแรม 12% เอสซี อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คลอแรนทรานิลิโพรล/ไทอะมีทอกแซม 20% / 20% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ลูเฟนนูรอน 5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไบเฟนทริน 2.5% อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

สะ-เล-เต

ตั้งงบกลางปี 1.5 แสนล้าน สมคิด อัดฉีดเงินแก้จน-ปฏิรูปภาคเกษตร



คลังสรุปกรอบงบประมาณรายจ่ายปี 2562 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท รายรับ 2.55 ล้านล้านบาท ขาดดุลงบประมาณ 4.5 แสนล้านบาท ด้าน “อภิศักดิ์” จัดงบกลางปี 2561 เพิ่มอีก 1.5 แสนล้านบาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาความยากจนและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เลื่อนทำงบประมาณสมดุลไปอีก 10 ปี

นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเปิดเผยว่า วานนี้ (10 ม.ค.) ได้มีการประชุมร่วม 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยมติที่ประชุมได้เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท เป็นการจัดทำงบประมาณขาดดุล 450,000 ล้านบาท ระดับเดียวกับงบประมาณปี 2561 ขณะที่รัฐบาลจะมีรายรับอยู่ที่ 2.55 ล้านล้านบาท

สำหรับสาเหตุที่รัฐบาลจัดทำงบประมาณแบบขาดดุล เพราะต้องการใช้งบประมาณเพื่อการช่วยในการปฏิรูปประเทศ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ นำไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และสร้างความเข้มแข็งในเศรษฐกิจระดับฐานราก โดยที่ประชุมคาดว่าจะ อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจปี 2562 จะอยู่ที่ประมาณ 4.2% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) โดยสำนักงบประมาณจะนำเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายปี 2562 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 16 ม.ค.นี้ และจะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต้นเดือน มิ.ย.นี้

สำหรับกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ดังกล่าวแบ่งเป็นงบรายจ่ายประจำ 75% งบลงทุนประมาณ 21% ส่วนที่เหลืออีก 4% เป็นงบชำระหนี้คืนเงินกู้และดอกเบี้ย ส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำนั้น งบ

บุคลากรเพิ่มขึ้นประมาณ 5-6% จากปีงบประมาณก่อนหน้า แบ่งเป็นงบบำเหน็จบำนาญ ค่ารักษาพยาบาลและเงินเดือน เป็นต้น

“วงเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวได้กำหนดวงเงินไว้เพื่อการปฏิรูปประเทศประมาณ 1 ล้านล้านบาทจะให้หน้าหนักปฏิรูปด้านประกันสังคม สาธารณสุข บริหารจัดการน้ำและการคมนาคม โดยในส่วนของงบที่จัดสรรด้านประกันสังคมนั้น จะมีการเพิ่มรายจ่ายต่อหัวเพิ่มขึ้น แต่ต้องดูว่า จะเพิ่มขึ้นอย่างไร ทั้งเงินผู้สูงอายุ ประกันสุขภาพและรักษาพยาบาล”

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังจะเสนอ ครม.พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณกลางปี 2561 ในช่วงต้นเดือน ก.พ. เพื่อเสนอเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ภายในเดือน มี.ค.นี้ สำหรับการจัดสรรงบกลางปีดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิรูปประเทศ โดยเน้นไปที่เศรษฐกิจระดับฐานราก ซึ่งในจำนวนนี้ ประมาณ 100,000 ล้านบาท จะใช้ใน 4 เรื่องคือ 1.งบประมาณในโครงการช่วยคนจนเฟส 2 วงเงิน 35,000 ล้านบาท 2.โครงการปฏิรูปราคาสินค้าเกษตร 40,000 ล้านบาท เช่น การแก้ไขราคายางตกต่ำ เป็นต้น 3.งบประมาณในโครงการพัฒนาตำบลวงเงิน 10,000 ล้านบาทและ 4. นำไปใช้เพิ่มความเข้มแข็งกองทุนหมู่บ้าน 10,000-15,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 50,000 ล้านบาท จะนำไปใช้เพื่อชดใช้เงินคงคลัง

“รัฐบาลจะเปิดวงเงินไว้สำหรับการปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบ เช่น กรณีการแก้ไขปัญหาราคายางพารา ที่มีนโยบายให้ลดพื้นที่การปลูก ก็อยากเห็นการลดพื้นที่ปลูกในภาพใหญ่น้อย 10-20% เพื่อดันราคาขายได้จริง ๆ โดยกระทรวงเกษตรฯ จะต้องทำแผนมาให้ ส่วนการใช้เงินเพื่อพัฒนาตำบลนั้น กระทรวงมหาดไทยก็ต้องทำแผนมาให้กระทรวงการคลัง ซึ่งกรณีงบตำบลนี้ กระทรวงมหาดไทยบอกว่า ยังต้องพัฒนาต่อเนื่อง จึงเห็นตรงกันว่า ถ้าทำไปแล้วต้องได้ผล เพราะที่ผ่านมา งบจังหวัดไม่ค่อยสำเร็จ ส่วนการเพิ่มงบกลางปี 150,000 ล้านบาท เนื่องจากรัฐบาลมีความจำเป็นที่ต้องเร่งปฏิรูปเพื่อยกระดับประเทศ จึงจำเป็นต้องขยายการใช้นโยบายการคลังออกไปอีก ขณะที่เป้าหมายการจัดทำงบประมาณสมดุลนั้น ก็ยังคงมีอยู่แต่ต้องใช้เวลาอีก 10 กว่าปี”

นายลักษณะณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จะของงบกลางปีจากรัฐบาล 40,000 ล้านบาท จะใช้ผ่าน 5 โครงการคือ 1.ชดเชยเงินสำหรับชาวสวนยางที่สมัครใจโค่นยางเพื่อเปลี่ยนอาชีพอีก 10,000 บาทต่อไร่ จากเดิมการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จ่าย 20,000 บาทต่อไร่ ซึ่งจะทำให้ชาวสวนยางจะได้รับเงินรวม 30,000 บาท ต่อไร่ 2.จัดทำข้อมูลพื้นฐานเกษตรกร หรือปักดาต้า เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาภาคเกษตรในอนาคต 3.จัดทำถึงบรรจุผลผลิต (ไซโล) เพื่อชะลอผลผลิตการเกษตรและพักสินค้าไว้รอขายในช่วงผลผลิตตกต่ำ 4.โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และ 5.สร้างอาชีพในฤดูแล้ง

ดัชนีค่าเกษตรแปรรูปโกอินเตอร์



เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ฉลุย รัฐคุยพุ่ง ยกระดับคนฐานราก

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “พลิกโฉมเศรษฐกิจไทย สู่ยุคดิจิทัล” ในงานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2560 ของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ว่า ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาสถานการณ์บ้านเมืองทุก

อย่างเริ่มดีขึ้น การเมืองมีความนิ่ง ส่วนเศรษฐกิจปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆ ไม่ฮวบฮาบแต่แน่นอนหนา ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 3 ปีที่แล้ว ขยายตัวได้ 4.3% ส่วนไตรมาสที่ 4 หน่วยงานด้านเศรษฐกิจหลายสำนักคาดการณ์ว่าเติบโตเกิน 4% อย่างแน่นอน แต่ตนเองคิดในใจว่า จะเติบโตเฉียด 5% ด้วยซ้ำไป ซึ่งไม่ได้หมายความว่า เศรษฐกิจปีนี้ จะเติบโตได้ที่ 5% แต่จะเป็นการเติบโตแบบไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ

“กรอบเศรษฐกิจมหภาคของไทยในขณะนี้ ทั้งการเติบโตของจีดีพี ภาวะเงินเฟ้อต่ำมากทั้งปีเฉลี่ยยังไม่ถึง 1% ส่วนหนี้ต่อจีดีพีอยู่ที่ 42% เป็นกรอบที่นักลงทุนต่างชาติมอง เมื่อมีโครงการใหม่ๆ เกิดขึ้น เช่น การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และแนวโน้มที่ไทยต้องการปฏิรูปให้ทันสมัย แบบนี้วงการนักเล่นหุ้นหรือนักลงทุนจะไม่มาประเทศไทยได้อย่างไร ถ้าสมมติว่าจีดีพีไตรมาส 4 ปี 2560 เติบโตใกล้ 4.5% ทั้งปีที่ผ่านมา จะเติบโตได้ที่ 4% หรือใกล้เคียง โหมเมนต์มเศรษฐกิจมีมาอย่างต่อเนื่องก็จะมีแต่ดีขึ้น”

นายสมคิด กล่าวว่า การทำงานต่อจากนี้ไป เป็นจุดที่สำคัญอย่างยิ่ง และพอดีกับที่ไทยจะไปสู่การเลือกตั้ง มีระยะเวลาทำงานอีก 1 ปี ได้หารือกับคณะทำงานว่า ต้องการทำงานช่วงเวลา 1 ปีที่เหลือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อบ้านเมือง เพราะสิ่งที่ประกาศและตั้งใจทำงานคือ จะไม่ให้เศรษฐกิจทรุด แต่การปฏิรูปประเทศเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในใจมานานแล้วว่า ประเทศไทยน่าจะไปได้ดีกว่านี้อีกมาก สำหรับภารกิจของคณะทำงานด้านเศรษฐกิจในปี 2561 จะโฟกัสไปที่การเข้าไปช่วยเศรษฐกิจฐานราก ปฏิรูปเศรษฐกิจ ปฏิรูปการเกษตร สิ่งที่ต้องการทำคือ ทำอย่างไรให้ฐานรากแข็งแรงทัดเทียมกับส่วนอื่นที่เติบโตขึ้น เหมือนรถไฟรางคู่ รางหนึ่งคือ เศรษฐกิจสมัยใหม่ หรือโมเดิร์นอีโคโนมี ทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมส่งออก การส่งเสริมการลงทุนสร้างแรงจูงใจเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดการส่งออก แต่อีกรางที่เป็นหัวใจจริงๆ คือเศรษฐกิจท้องถิ่นภายในประเทศ หรือโลคัลอีโคโนมี ที่ต้องแข็งแรงขึ้น ราคาสินค้าเกษตรดี และสามารถแปรรูปขายในตลาดโลกได้ พื้นฐานของชุมชนชนบทเข้มแข็ง เป็นต้น

ขงเก็บภาษีกำไรระยะสั้น ผุดคณะทำงานเสนอมาตรการดูแลเงินบาท

กกร.ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ สุ่มหัวเสนอมาตรการรัฐดูแลค่าบาทแข็งไป 12% สูงสุดภูมิภาค ยอมรับกังวลหนักวันกระทบผู้ส่งออกเอสเอ็มอี ราคาเกษตร ชี้หนึ่งในมาตรการหรือเก็บภาษีกำไรเงินลงทุนระยะสั้น สกัดเงินร้อน มองส่งออกปีนี้โตแค่ 3.5-6% จากปี 60 โต 10%

นายกสิณี สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสมาคมธนาคารไทยว่า ที่ประชุม กกร.ได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ มีตัวแทนจาก 3 สถาบัน จัดทำมาตรการดูแลค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง เพื่อเสนอภาครัฐให้เข้ามาบริหารจัดการภายในสัปดาห์หน้า เนื่องจากสถานการณ์ค่าเงินบาทแข็งค่าเร็วเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถการแข่งขันสินค้าส่งออกไทย โดย 2 ปีที่ผ่านมา เงินบาทแข็งค่ากว่า 12% หรือ 3 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับประเทศคู่แข่งทางการค้า เช่น มาเลเซีย ค่าเงินแข็งค่า 9% เวียดนามอ่อนค่า 1% ฟิลิปปินส์อ่อนค่า 7%

“สัปดาห์หน้า คณะทำงานจะเสนอมาตรการที่ได้หารือร่วมกันกับภาครัฐ เพื่อให้เข้ามาดูแลการเคลื่อนไหวค่าเงินบาท เพราะตอนนี้ถ้าเทียบกับคู่แข่งของไทย เงินบาทแข็งค่าสูงสุด จะกระทบต่อความสามารถการแข่งขันของเรา เช่น สินค้าประเภทเดียวกัน ค่าเงินบาทเราแข็งค่ากว่า สินค้าเราก็จะแพงขึ้น ทำให้ลูกค้ามีแนวโน้มไปซื้อสินค้าจากคู่แข่งเราแทน ผู้ได้รับผลกระทบจะมีทั้งผู้ส่งออกเอสเอ็มอี และเกษตรกร เพราะจะได้ราคาตกลง ซึ่งมาตรการที่ กกร.เตรียมเสนอ จะไม่ผิดกติกาสากลอย่างแน่นอน”

นอกจากนี้ กกร.ได้ประเมินการขยายตัวทางเศรษฐกิจปีนี้ ซึ่งคาดว่าภาคส่งออกจะขยายตัว 3.5-6.0% เทียบกับปีที่ผ่านมาที่ขยายตัว 10% เนื่องจากผู้ส่งออกเป็นห่วงค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างรวดเร็ว ส่วนการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ปีนี้ก็คาดว่าจะขยายตัว 3.8-4.5% ขณะที่ปี 2560 ขยายตัว 3.9% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อปีนี้ คาดว่าขยายตัว 1.1-1.6% และปีที่ผ่านมา ขยายตัว 0.7% เนื่องจากในปีนี้มีแรงขับเคลื่อนหลัก ๆ มาจากการขยายตัวของการลงทุนทั้งจากภาครัฐ และเอกชน ภาคการส่งออก การท่องเที่ยว

“กกร.ยังต้องจับตาดูปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ โดยเฉพาะการดำเนินมาตรการทางการค้าของสหรัฐฯต่อลูกค้าต่างๆ ในจังหวัดที่สหรัฐฯจะเลือกตั้งกลางเทอมในเดือน พ.ย.นี้, ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศ ทั้งในคาบสมุทรเกาหลีและภูมิภาคตะวันออกกลาง และต้องการให้ภาครัฐ ดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งโครงการประชารัฐต่างๆ และต้องการให้ภาครัฐกระตุ้นให้หน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจสนับสนุนการท่องเที่ยว และจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยว 55 จังหวัด โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดเมืองรองนำค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท เพื่อกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่เศรษฐกิจฐานราก”

นายเชาว์ เก่งชน กรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยกสิกรไทย กล่าวว่า หนึ่งในมาตรการดูแลค่าเงินที่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว ที่มีการพูดถึง เช่น นโยบายของนายโทบิน แตกซ์ ซึ่งเป็นการคิดภาษีจากเงินกำไรที่ได้จากการนำเงินมาลงทุนระยะสั้นในไทย จะต้องพิจารณาให้รอบคอบ เพราะมีข้อเสีย คือ หากไทยขาดสภาพคล่องและต้องการเงินลงทุนของต่างชาติ นักลงทุนอาจจะไม่เข้ามาลงทุน เพราะมีกำแพงภาษีอยู่ ส่วนข้อดีเป็นการบอกกติกาชัดเจนว่าคิดภาษีจากเงินลงทุน ดังนั้น คนที่จะเข้ามาเก็งกำไรอาจจะชะลอไป ลดแรงกดดันค่าเงินบาท จึงต้องประเมินให้รอบด้าน